

Số: **27**/TB-MTTQ-BTT

Hướng Linh, ngày **24** tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền Tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã đa dạng các hình thức tập hợp, chủ động tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; góp phần đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo công tác tham gia Xây dựng chính quyền của Mặt trận năm 2021, như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn xã

Năm 2021 là một năm nhiều biến động, là năm khó khăn về tất cả các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tinh thần của bà con Nhân dân chúng ta: dịch Covid-19 kéo dài diễn biến phức tạp, Nhưng với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể tình hình dịch đã được khống chế, công tác tiếp nhận quà hàng cứu trợ qua tất cả các kênh đã phần nào hỗ trợ động viên giúp ổn định cuộc sống giúp bà con vượt qua thời kỳ khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. An ninh - quốc phòng trên địa bàn xã được giữ vững, các loại dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát; công tác cải cách thủ tục hành chính có bước tiến bộ. Trong điều kiện đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, vận động Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền xã vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; duy trì tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vững sự ổn định tình hình kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh vì sự phát triển đi lên của xã. Kết quả đó được thể hiện qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tăng cường các hoạt động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành; các tổ chức thành viên; cá

nhân, tôn giáo góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động của Mặt trận, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”, năm 2021 có 100% khu dân cư trên địa bàn xã đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo hướng dẫn của cấp trên là tổ chức ngắn gọn, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, dành nhiều thời gian cho việc vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, được sự đồng thuận cao của bà con Nhân dân, cuộc Vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con tham gia.

Vận động cán bộ và nhân dân cùng chung tay phòng chống dịch Covid- 19 với số tiền 6.200.000 đồng

Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết: Trong năm 2021 hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ (Bà Hồ Thị Chòng Và Hồ Văn Dung ở thôn Hoong Mới).

2. Về công tác MTTQ tham gia góp ý xây dựng pháp luật; nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND các cấp

Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã và các ngành liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã. Qua các đợt tiếp xúc cử tri tại các thôn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri về tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề nghị các ngành chức năng giải quyết.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội

Về thực hiện giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tham gia giám sát cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã giám sát về việc thực hiện phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giám sát việc thực hiện chính sách xã hội đối với hỗ trợ theo hướng theo Nghị định 136/2013, giám sát về thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, giám sát việc giải quyết kiến nghị của công dân.

Ngoài việc tham gia giám sát cùng các cơ quan dân cử, giám sát của Mặt trận còn thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội .

Về thực hiện Phản biện xã hội: xác định đây là một nhiệm vụ mới nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia góp ý xây dựng chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, góp phần hoàn thiện chính sách, sát với thực tiễn của đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

tiên của đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

II. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp với Thường trực HĐND xã tiến hành tiếp xúc cử tri 5 thôn trên địa bàn xã, chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã có 22 ý kiến cử tri bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình lên cấp trên. Hầu hết các ý kiến tập trung vào giải quyết vấn đề quản lý đất đai, các vấn đề về nông nghiệp, sạt lở đất ảnh hưởng hoa màu của bà con Nhân dân và vấn đề về cấp thẻ bảo hiểm y tế.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc diễn ra trên địa bàn.

2. Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Điều lệ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức đánh giá thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền (theo Luật Đầu tư công, Luật Thanh tra và tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị). Tập trung thực hiện tốt các hoạt động giám sát; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư, phối hợp với cấp uỷ cơ sở đánh giá nhận xét đảng viên ở nơi cư trú theo hướng dẫn cấp trên.

5. Tham gia giám sát theo chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND xã ban hành, phối hợp tổ chức tốt các cuộc Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp.

6. Phối hợp với UBND xã chuẩn bị các nội dung phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trên đây là thông báo Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN Huyện; (B/c)
- Đảng uỷ xã; (B/c)
- TT HĐND - UBND; (P/h)
- Ban CTMT; (T/h)
- Lưu MTTT.

TM. THƯỜNG TRỰC UBMT XÃ
P.CHỦ TỊCH



Hồ Văn Tuyên